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Frá minni hluta allsherjamefndar.

Minni hluti allsheijamefndar tekur undir flest þau meginsjónarmið sem fram koma í áliti 
meiri hluta nefndarinnar um fjárlagafrumvarpið. Minni hlutinn telur þó rétt að fjalla um 
nokkur atriði sérstaklega.

Minni hlutinn er fbllkomlega ósammála þeirri forgangsröð sem birtist í Qárlagafrumvarpi 
ríkisstjómarinnar og kemur m.a. fram í því að grundvallarstofnanir á sviði réttarvörslu í 
landinu er látnar sæta hinni almennu hagræðingarkröfu, sem gerð er til stjómsýslu- og eftir- 
litsstofnana. Þetta leiðir m.a. til þess að verulegur niðurskurður kemur fram varðandi fjár- 
veitingar til lögregle og dómstóla á sama tíma og ljóst er að þessar stofhanir munu þurfa að 
takast á við stóraukið álag í störfiim sínum. Stjómvöld og Alþingi hafa þegar viðurkennt 
þessa staðreynd m®ð imitalsverðum aukaQárveitingum til ákæruvaldsins -  með stofnun 
embættis sérstaks saksóknara og auknum fjárveitingum til þess í ljósi umfangs þeirra 
verkefna sem það hefur með höndum. Á sama tíma verður hins vegar að horfast í augu við 
að sömu rök eru fyrir auknum fjárveitingum til annarra embætta sem fást við mikilvæg verk- 
efni á þessu sviði.

Minni hlutinn minnir á að þegar fyrri ríkisstjóm mótaði stefiiu um hagræðingu og spamað 
í ríkisrekstrinum fyrir árið sem nú er að líða var nokkurt tillit tekið til þessara sjónarmiða og 
mun minni hagræðingarkrafa gerð til grundvallarstofhana á málefnasviði dómsmálaráðu- 
neytis heldur en aliaennt gilti um stofnanir ríkisins. Var litið til þess að um grunnþjónustu 
væri að ræða með stfma hætti og grunnþjónustu á sviði mennta-, félags- og heilbrigðismála. 
Eðlilegt væri að núverandi ríkisstjóm og stjómarmeirihluti á þingi hefði sömu sjónarmið uppi 
við fjárlagagerð fym næsta ár.

Hvað dómstóla varðar er ljóst að þegar hefur orðið mikil fjölgun á dómsmálum: skulda- 
málum, munnlega fluttum einkamálum og sakamálum. Allt bendir til þess að þessum málum 
muni Qölga verulegt á næstu missirum. Ekki er nóg með að mörg þeirra mála sem til rann- 
sóknar eru hjá sérstökum saksóknara munu rata til dómstóla heldur er fyrirsjáanlegt að 
einkamálum muni lflca fjölga umtalsvert vegna uppgjörs bankanna og margvíslegra annarra 
mála sem tengjast gjaldþrotum og fjárhagslegri endurskipulagningu í atvinnulífinu. Þá hefiir 
brotum á öðrum sviðum einnig fjölgað með þeim afleiðingum að álagið á dómskerfið mim 
vaxa.

Sömu sjónarmið eiga við um aðrar stofnanir ákæruvaldsins, þar á meðal embætti ríkissak- 
sóknara og saksóknara efnahagsbrota. Þrátt fyrir að mál sem tengjast bankahruninu séu tekin 
sérstaklega fyrir af embætti sérstaks saksóknara bendir ekkert til annars en að málaQöldi á 
borðum ríkissaksókaara og saksóknara efhahagsbrota, svo dæmi séu nefnd, muni líka fara 
vaxandi.



Hvað lögregluna farðar á hið sama við. Þjóðfélagsástandið sem skapast hefur vegna efha- 
hagskreppunnar og fankahnmsins gerir að verkum að mun meira reynir á lögregluna á mörg- 
um sviðum. Á timjim sem þessum er einmitt sérstaklega mikilvægt að lögreglan hafi 
möguleika á að sinn| hlutverki sínu við að koma í veg fyrir brot, bregðast við þeim og rann- 
saka hratt og öruggÉga. Það á jafnt við um hlutverk lögreglunnar við að gæta almannareglu 
og öryggis ríkisins <p að takast á við önnur brot, hvort sem þau beinast að lífí og heilsu fólks 
eða Qárhagslegum mgsmunum. Óróleiki í þjóðfélaginu og óöryggi borgaranna vex að sjálf- 
sögðu ef lögreglan |efur ekki tök á að sinna þessu hlutverki sínu vegna manneklu og fjár- 
skorts. Hér er þvi ufc einstaklega viðkvæmt svið að ræða og mikilvægt að taka ríkt tillit til 
þess við fjárlagagefftina.

Minni hluti allshájamefndar vill á þessu stigi ekki taka afstöðu til skipulagsbreytinga sem 
dómsmálaráðherra flefur boðað, varðandi skipan dómstóla og lögreglumála. Minni hlutinn 
telur að breytingar # þ v í tagi þarfnist vandaðs undirbúnings og ákvarðanir sem teknar verða 
í þeim efni hljóti aðftaka mið af Qölmörgum öðrum sjónarmiðum en fjárhagslegri hagræð- 
ingu. Að sjálfsögðuér mikilvægt að vel sé farið með fé á þessum sviðum opinberrar þjónustu 
eins og annars staðífr en þótt nú kreppi að í ríkisrekstrinum um sinn mega fagleg sjónarmið 
ekki víkja til hliðar Aegar skipan þessara mála er ákveðin til langrar framtíðar. Varðandi fjár- 
lagagerð fyrir næstí|ár verður líka að hafa í huga að ólíklegt er að skipulagsbreytingar muni 
leiða til mikils spaaaðar enda sýnir reynslan að skipulagsbreytingum á stofnunum fylgir 
jafiian kostnaður m|ðan þær eru að komast til framkvæmda. Telur minni hlutinn því óþarft 
og óráðlegt að tengp skipulagsbreytingar á þessum sviðum við fjárlagagerð fyrir næsta ár, 
ekki sist í ljósi þessfð aðeins eru örfáar vikur til áramóta og skammt eftir af starfstíma þings- 
ins.

Alþingi, 13. nóv. 2008.

Birgir Ármannsson.
Vigdis Hauksdóttir.
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